



New Jersey January 13<sup>th</sup>, 2023

Mến chào toàn thể quý anh chị trong Ban Chấp Hành NJVACA, các quý phụ huynh, và tất cả ban ngành của Hội Chợ Tết vừa qua.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Thiên thời địa lợi nhân hòa là một ơn lớn cho chúng ta trong cuối tuần vừa qua để chúng ta cùng chung tay đóng góp cho một Hội Chợ Tết được thành công rực rỡ. Hy vọng mọi người vẫn còn cảm thấy niềm vui chan chứa trong lòng. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được rất nhiều lời cảm ơn, khen ngợi chúc mừng và cảm ơn từ đông đảo các quý đồng hương tham dự. Những lời khen đó dành cho tất cả mọi người chúng ta.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với các nhà tài trợ, các cá nhân và các ban ngành: ban dâng hương, ban văn nghệ, ban trang trí, ban tiếp tân soát vé, gây quỹ, ban vé số, ban trật tự, các ca sĩ, nhạc sĩ, các em múa, chụp hình quay phim, ban kỹ thuật, cùng tất cả các quý vị phụ huynh đã đưa đón con em đến tập dợt, lo lắng đồ ăn thức uống cho các em trong thời gian tập dợt, các anh chị em đạo diễn các tiết mục múa thiếu nhi, múa lân, nhạc cảnh, trình diễn y phục truyền thống, và hợp ca. Cũng không quên cảm ơn đến các quý vị đã giúp trong khâu bán hàng và phân phát thực phẩm. Cảm ơn các quý anh chị phu nhân và phu quân trong ban chấp hành đã ủng hộ các món ăn thức uống thật khoái khẩu và đậm tình quê hương như các loại: xôi, chè, trái cây, cùng các món bánh mứt... Các quý anh chị đã giúp tiếp đón ca các ca sĩ thật tận tình và chu đáo.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các chùa, các cộng đoàn công giáo, đã cho chúng tôi dùng các món đồ trang trí cổ truyền cũng như đã tham gia cùng các nhà hàng, đơn vị kinh doanh bày bán các quầy hàng với những món ăn thức uống thuần túy thật ngon miệng. Công sức của toàn thể quý vị đã giúp cho cộng đồng người Việt chúng ta có một Hội Chợ Tết ý nghĩa cũng như cho chúng ta một buổi tối thật vui nhộn thoải mái trong không khí đậm đà hương vị Tết quê nhà. Chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị đồng hương đã đến tham dự chung vui vào cuối tuần vừa qua. Sự hiện diện đông đủ của quý vị là sự khích lệ lớn lao nhất để chúng tôi cố gắng đem đến những món ăn tinh thần và tiếp tục duy trì phát huy truyền thống văn hóa Việt. Cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn Middlesex County – New Jersey Council on the Arts đã trợ cấp giúp trang trải kinh phí cho chương trình này.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc mừng tất cả các anh chị em và các cháu!

Kính chúc toàn thể quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý

Trân trọng,

Nguyễn Thái Hoàng, RPh

Hội trưởng NJVACA